



สรุปมติย่อการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๘

วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี	ขออนุมัติปรับแก้ไขกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของโครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี	อนุมัติ
2	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	ขอแก้ไขรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2547	อนุมัติ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
3	สำนักงานทรัพย์สิน	รายงานผลการพิจารณาเปิดซองการยื่นข้อเสนอสิทธิประโยชน์ การให้ใช้พื้นที่โฆษณาและขออนุมัติเปิดการยื่นข้อเสนอสิทธิประโยชน์ฯ	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 1. อนุมัติรับข้อเสนอสิทธิประโยชน์ของบริษัท เอฟเอส กรุ๊ป จำกัด ตามเอกสารเลขที่ 3/2548 (จด โดยสารสวัสดิการ) เป็นเงิน 1,200,000 บาทต่อไป เป็นระยะเวลา 3 ปี 2. กรณีอัตราค่าตอบแทนการโฆษณาในห้องน้ำ-ห้องโถง มอบคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ตรวจสอบและหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยฯ จะได้รับสูงสุด และให้นำเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาภายใน 2 สัปดาห์
4	คณะกรรมการการศึกษา	แนวนโยบายการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 1. ทุกหลักสูตรที่มีรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร ให้ดำเนินการวิจัยสถาบันก่อนที่จะเสนอต่อมหาวิทยาลัย 2. การบริหารหลักสูตร โดยระบุแผนผังอาจารย์ประจำหลักสูตรในแต่ละภาควิชา 3. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 4. การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนิสิต 5. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	เห็นชอบในหลักการตามแนวนโยบายการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การคัดเลือกนิสิต/นักศึกษา กลุ่ม โควต้ารับตรง	<p>ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การคัดเลือกโดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกโครงการ จะไม่มีการสอบวิชาหลัก ก่อนที่นักเรียนจะสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ยกเว้นบางวิชาที่เกี่ยวข้องกับความสามารถพิเศษ ซึ่งไม่กระทบกับนักเรียนส่วนใหญ่ เช่น ดนตรี กีฬา เด็กออทิสติก สสวท. เป็นต้น 2. ใช้ผลคะแนน O-NET และ A-NET ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ ดำเนินการสอบเองก็ได้ แต่ต้องไม่เปิดสอบก่อนที่นักเรียนจะสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 3. การสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรง จะไม่ใช้ผลคะแนน O-NET และ A-NET จะใช้เฉพาะ GPA ก็ได้ ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะมีการหารือร่วมกับทุกวิทยาเขต เกี่ยวกับรูปแบบการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6	สำนักการกีฬา	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการคลินิกกายภาพบำบัดทางการกีฬา ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา	อนุมัติ
7	คณะเกษตร	ขออนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิต และร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารของโครงการเปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะเกษตร	อนุมัติ
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	<p>ขออนุมัติโครงการเปิดสอนปริญญาโท ภาคพิเศษ 2 โครงการคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกองทัพอากาศ (โรงเรียนนายเรืออากาศ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ และโครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการวิศวกรรม (นานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของโครงการฯ ทั้ง 2 โครงการ 3. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ของโครงการฯ ทั้ง 2 โครงการ 	<p>ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เห็นชอบโครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกองทัพอากาศ (โรงเรียนนายเรืออากาศ) และโครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการวิศวกรรม (นานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา 2. อนุมัติให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ โครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ ทั้ง 2 โครงการ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แล้ว

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9	คณะบริหารธุรกิจ	ขออนุมัติเปิดสอน โครงการปริญญาโท 1. โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารการเงิน (ภาคพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจ 2. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของโครงการฯ 3. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ของโครงการฯ	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 1. เห็นชอบโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารการเงิน (ภาคพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อพิจารณา 2. อนุมัติให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ของโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารการเงิน (ภาคพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แล้ว
10	คณะวิทยาศาสตร์	ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548	เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
11	คณะศึกษาศาสตร์	ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548	เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
12	คณะเกษตร	◆ ขออนุมัติเปิดรายวิชา 009101 ปฐพีวิทยาทั่วไป 3(3-0) หน่วยกิต เป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี ในระดับปริญญาตรี	อนุมัติ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
	คณะวิทยาศาสตร์	◆ ขออนุมัติเปิดรายวิชา 418342 หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2) หน่วยกิต เป็นหมวดวิชาเฉพาะเลือกเสรีในหลักสูตรในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	
	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	◆ ขออนุมัติเปิดรายวิชา 02738411การเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักวิทยาศาสตร์ 3(3-0) หน่วยกิต เป็นหมวดวิชาเลือกเสรีในระดับปริญญาตรี	
	โครงการสหวิทยาการ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร	◆ ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 119555 เป็นวิชา 119507 การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0) หน่วยกิต เป็นวิชาเอกบังคับในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการทรัพยากร	
	คณะเกษตร กำแพงแสน	◆ ขออนุมัติเปิดรายวิชา 036496 เรื่องเฉพาะทางการเกษตรผสมผสาน 3(3-0) หน่วยกิต เป็นหมวดวิชาเลือกเสรีในระดับปริญญาตรี	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2547 รวม 1,891 คน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมคณบดีกรณีรายชื่อ นิสิตจาก คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 คน และ คณะสังคมศาสตร์ 2 คน รวม 4 คน ซึ่งนำเสนอที่ประชุมคณบดี ไม่ทันในครั้งนี้อย่างนี้ สำนักทะเบียนและประมวลผล และคณะต้นสังกัด ขอตรวจสอบความถูกต้อง และจะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ โดยให้ถือว่าได้ผ่านการพิจารณา และที่ประชุมคณบดี ครั้งนี้ได้มีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตทั้ง 4 คนแล้ว	อนุมัติ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
14	กองแผนงาน	การจัดเก็บประวัติและข้อมูลภาวะการดำเนินงานทำของบัณฑิต ผ่านเครือข่าย	ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้ดำเนินการดังนี้ 1. มอบกองแผนงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สำนักประกันคุณภาพ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณาในภาพรวมของทุกคณะที่มีการเรียนการสอน เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานทั้งหมด เพื่อให้สามารถเลือกใช้งานได้ตรงตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน 2. ขอให้คณะและสำนักทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบข้อมูลของนิสิตที่จะไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยขอให้มีการวางแผนสำรวจข้อมูลก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา เพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลของบัณฑิตได้อย่างต่อเนื่องครบทุกคน
15	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	สรุปรายวิชาที่มีผลคะแนนไม่สมบูรณ์ (I)	ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ขอให้คณะที่ยังไม่ได้นำเสนอรายวิชาที่มีผลคะแนนไม่สมบูรณ์รวบรวม นำเสนอภายใน 1 เดือน และมองรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดีทุกคณะ วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
16	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	การบันทึกภาพการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปี 2548	ที่ประชุมรับทราบ
17	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมร้องเพลง มหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่	ที่ประชุมรับทราบ

ที่มาข้อมูล : กองกลาง ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2548 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี)

